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Parallel Session 10 : วนัที ่30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ห้องวายภุักษ ์2 
 
หวัข้อ  PS10 :  ยุคใหมข่องระบบบริการการแพทยฉ์ุกเฉนิท้องถิน่ 
 
วทิยากร  
  
 นายทรงยศ เทียนทอง 
 นายมนู  ศรีประสาท 
 นางนิมมาลา  สวัสดิ์พันธ์ 
 นางนาถลดา  จิตสุวรรณ  
  
ผูด้ าเนนิรายการ   ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ์  
 
รายชื่อ Rapporteur Team 

1. นางสาวปรีดาภรณ์ ทิพย์นางรอง รับผิดชอบหลัก 
2. นางสาวฉันท์ชนก  วันดี  member 
3. นางสาวเสาวรส  คงชีพ      member 
 

 
รายงานสรปุสาระส าคัญ:  
 

1. สาระส าคญั (Key message)  จากการน าเสนอของผูบ้รรยาย /ผูร้ว่มอภปิราย 
 อบจ.สระแกว้  

• ต้องมีการบูรณาการ ประสานร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

• ติดต้ังระบบ TELEMEDICINE ให้กับรถพยาบาลทุกคัน 

• การเตรียมความพร้อมบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีได ้

• ปรับปรุงระบบ EMS ให้มี response time ให้รวดเร็วขึ้น  
 

อบจ. ล าพนู 

• เริ่มท าระบบตั้งแต่ปี 2555 โดยเริ่มจัดซื้อรถพยาบาลจ านวน 20 คัน ท า MOU กับโรงพยาบาล ขอยืม
เจ้าหน้าที่บุคลากรมาประจ าศูนย์สั่งการ ในปัจจุบันแก้ปัญหาเรื่องก าลังคนได้แล้ว ยังมีปัญหาเรื่องรถ ไม่
เพียงพอ จึงท าเรื่องจัดซื้อเพ่ิมอีก 17 คัน แต่ติดปัญหาทางเทคนิค ยังไม่เรียบร้อย  
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อบจ. อุบลราชธาน ี 

• เริ่มวางระบบ EMS ตั้งแต่ 2549 โดยการเช่ารถให้ต าบลใช้  

• ปี 2555 เริ่มตั้งหน่วยปฏิบัติการ และ เริ่มมี FR  

• ปี 2557 เป็นศูนย์แรกของ อบจ. รับแจ้งเหตุและสั่งการ  

• ปี 2558 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการระดับสูง มีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พยาบาล ด าเนินงานด้าน pre-
hospital  และมีโครงการเกิดขึ้น คือ EMS and Smart city โดยรว่มกับหลายหน่วยงานเข้ามาบูรณาการ
ร่วมกัน ท า MOU กับ สพฉ. สสจ. กสทช. สวทช. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  น านวัตกรรม 
TELEMEDICINE มาใช้ในรถกู้ชีพขั้นสูง เพ่ือเป็นต้นแบบและน ารอ่งให้ชุมชน  

• Pilot project 5 โครงการ มีดังนี้  
1. ALS  อยุ่ในระยะที่ 2 คือ เพิ่มการขยายการบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น  ให้รัศมีน้อยกว่า 10 

กิโลเมตร โดยให้ FR เป็นผู้น าส่ง และ ALS รับต่อ  
2. อบจ. ร่วมมือกับหน่วยเก็บทุ่นระเบิด เพ่ือเตรียมพร้อมรอรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน. 
3. พลเมืองอัจฉริยะร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. พัฒนาระบบ hard ware ในการติดตามผู้ป่วยแบบ real time  
5. พัฒนา OIS ให้สมบูรณ์มากข้ึน  

อบจ. สงขลา  

• เริ่มจากการให้ความส าคัญในด้านการแพทย์ฉุกเฉินจัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 กู้ชีพ และต่อยอดส่งเสริมให้มี
หน่วยปฏิบัติการในทุกพื้นที่ เป็น จังหวัดแรกท่ีน ารอ่งในภาคใต้ ทางอบจ. มีนโยบายในการปฏิบัติงาน 5 ด้าน: 
รอบรู้ รวดเร็ว ริเริ่ม รอบคอบ ร่วมมือ 
รอบรู้ : พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ โดยการจัดอบรม EMR EMT การใช้วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
รวดเร็ว : ระบบประสานงานที่ดี และรวดเร็ว มีความร่วมมือทุกภาคส่วน มี CCTV ติดทุกพ้ืนที่เสี่ยง และมี

นโยบายเพิ่ม CCTV อีก  
ริเริ่ม : สนับสนุนให้มีการคิดริเริ่มโครงการ  นวัตกรรมใหม่ๆ  
รอบครอบ : ในการท างานกับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
ร่วมมือ : ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
 

2. ประเด็นปญัหาทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุ / การเสนอความคดิเหน็จากผูเ้ขา้รว่มประชุม 
Major problems & issues raised / discussed 

• ปัญหาในการขาดแคลนบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานที่  อบจ. จึงต้องใช้ระบบระบบจ้างเหมา และเม่ือใช้ระบบ
จ้างเหมาแล้วมีปัญหาที่ พรบ. ไม่ครอบคลุม อยากให้ สพฉ. ออกระเบียบพรบ.หรือกฎหมายรองรับ   
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• ปัญหาในการจัดซื้อรถ ทางล าพูนได้แจ้งว่า ติดทางเทคนิค อยู่ในช่วงอุทธรณ์ 

• การดัดแปลงเป็นรถพยาบาล ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ ตาม พรบ.การใช้รถได้ ต้องถอดไฟประกอบก่อนจด
ทะเบียน เมื่อผ่านจึงมาติดไฟใหม่   

• การแบ่งเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบมีความทับซ้อนระหว่าง อบจ. และ มูลนิธิ  

• ปัญหาในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ที่ต้องออกเหตุให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วนที่เกินกว่าขีดความสามารถ จะต้องด าเนินการอย่างไร  

 
3. ข้อเสนอแนะในการแกป้ัญหา ข้อด ีข้อเสยี 

Suggested solutions which should reflect from both pro and con 

• เสนอให้มีการแก้พรบ.การจดทะเบียนรถ และก าหนดมาตรฐานให้อบจ.จัดซื้อรถได้ง่ายขึ้น  

• จัดท างบประมาณเพ่ิมในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

• ต้องการหา connection เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้บุคลากร เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพ่ือเรียน
พยาบาล และ นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 

 
4. ค า /วลเีดด็ ในแตล่ะเซสชัน่ จากผูบ้รรยาย / ผูร้ว่มอภปิราย /ผูเ้ขา้รว่มประชุม (Quotations)  

 
“หัวใจรับใช้ประชาชน” อบจ.อุบลราชธานี 
“ประชาชนเสียภาษีเหมือนกัน ต้องได้รับการดแุลอย่างเท่าเทียมกัน” อบจ.สงขลา 
 
ชว่งถาม-ตอบ / ค าถามจากผูเ้ขา้รว่มประชุม Question:  
ค าถามจากหน่วยกู้ชีพหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต  
Q : เพราะเหตุใด การท าประกันรถพยาบาลในหน่วยงานจึงไม่สามารถท าได้ แต่ในหน่วยงานอ่ืนคนละพ้ืนที่ สามารถ
ท าได้ และได้ระดับการท าประกันไม่เท่ากัน ทางสพฉ. มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการท าประกันหรือไม่ ? 
A : การท าประกันภัยรถพยาบาลได้ทุกระดับ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของหน่วยงานแต่ละที่ 


